

**ĐÀI TRUYỀN HÌNH
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 252/THVN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ
họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN ĐBQH T.P HẢI PHÒNG	
ĐẾN	Số: 80
	Ngày: 24/02/15
Chuyên:	
Lưu hồ sơ:	

Kính gửi:

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Thực hiện yêu cầu của Ban Dân nguyện (tại công văn số 488/BDN, ngày 05/12/2014) về việc chuyển kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII với nội dung: "*Cử tri đề nghị Đài THVN không thực hiện các hoạt động quảng cáo trên kênh truyền hình VTV1, vì đây là kênh truyền hình Quốc gia, kênh thông tin các sự kiện chính trị, thời sự, văn hóa quan trọng của đất nước*", Đài THVN xin được trả lời với nội dung như sau:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, Đài THVN đã xây dựng và phát triển hệ thống truyền hình quảng bá gồm 6 kênh quốc gia VTV1,2,3,4,5,6. Trong đó, kênh VTV1 là kênh chính thống, giữ vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời cũng là kênh có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống báo chí và truyền hình cả nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo nhịp cầu gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Đài THVN nói chung và kênh VTV1 nói riêng, đã trở thành món ăn tinh thần thiết yếu, gần gũi với khán giả truyền hình cả nước, được nhân dân tin tưởng, yêu mến, hết lòng ủng hộ.

Trong những năm gần đây, Đài THVN đã tiến hành đồng bộ và quyết liệt các biện pháp, đầu tư, đổi mới, tạo bước đột phá về chất lượng thông tin, chính luận và cách thể hiện trên các kênh sóng, đặc biệt là kênh VTV1. Từ tháng 6/2011, kênh VTV1 đã có bước đổi mới quan trọng khi chính thức phát sóng 24/24h. Đồng thời, tại đầu mút mỗi giờ, Đài THVN đều bố trí các bản tin thời sự cập nhật, đảm bảo tốc độ truyền tải thông tin nhanh nhạy, kịp thời và toàn diện đến khán giả truyền hình trong cả nước. Cùng với việc tăng thời lượng, các chuyên mục trên kênh VTV1 cũng ngày càng được đổi mới nâng cao tính thời sự và chính luận, giúp cho kênh VTV1 có sức truyền tải mạnh hơn, vừa sinh động, gần gũi, vừa sắc sảo, toàn diện, mang tính chiến đấu cao và hấp dẫn hơn, góp phần khẳng định vai trò chủ đạo trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận của kênh thời sự, chính luận quốc gia.

Về vấn đề quảng cáo trên kênh VTV1: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 18/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ, các hoạt động của Đài THVN hoàn toàn được thực hiện bằng nguồn thu quảng cáo và dịch vụ khác, không sử dụng ngân sách nhà nước. Sự phát triển mạnh mẽ của Đài THVN những năm qua trước hết chính là thực hiện thành công cơ chế tự chủ mà Chính phủ đã giao cho Đài THVN.

